

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการ จัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทาน ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่า จะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูล ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สัมปทานกับบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน เนื่องจากบริษัทผู้ให้สัมปทานยังมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้นำข้อโต้แย้งนี้เสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ และผลของคำวินิจฉัยอัตราส่วนแบ่งรายได้นี้อาจมีผลกระทบต่ออย่างป็นสาระสำคัญของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 2,518 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบต่ออย่างป็นสาระสำคัญของลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย และมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมเป็นจำนวน 2,404 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้างรับ และมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์
- ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.6 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการมานาน โดยเฉพาะการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า บริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือไม่จะขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหนี้อะไรมาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนหรือไม่เท่านั้น ประกอบกับไม่มีเจ้าหนี้รายใดมาแสดงตนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทฯจึงเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯจะต้องชำระผูกพันจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯจึงมีได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น และพบว่าบริษัทฯอาจมีภาระเพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมากที่สุดไม่เกิน 1,343 ล้านบาท บริษัทฯจึงได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาโดยตลอด บริษัทฯเห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินรวมห้ารายได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวนประมาณ 2,009 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 1,213 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 796 ล้านบาท) บริษัทฯได้ประเมินเงื่อนไขของการบันทึกบัญชีจากเหตุการณ์ใหม่นี้ และเห็นว่าบริษัทฯ

ควรต้องบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาล อย่างไรก็ตามมีโจทก์สองรายที่เป็นผู้รับโอน สิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมหลายราย ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่า น่าจะยังมีความไม่แน่นอนว่า โจทก์ทั้งสองรายดังกล่าวจะได้รับชำระหนี้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างในคำฟ้องหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯจึง บันทึกประมาณการหนี้สินเฉพาะของ โจทก์สามรายซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายเดิมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในคำขอรับชำระ หนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจำนวน 744 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 336 ล้านบาท) จำนวน 295 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 35 ล้านบาท) ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยใช้มูลหนี้ที่โจทก์ ทั้งสามรายยื่นคำฟ้องเป็นพื้นฐาน หักด้วยประมาณการมูลค่าของการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามแผน ฟื้นฟูกิจการและตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ได้โต้แย้งในเรื่องเขตอำนาจพิจารณาของ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีของ โจทก์สองรายออกจากสารบบความชั่วคราวเพื่อรอคำวินิจฉัย ของประธานศาลฎีกาในเรื่องเขตอำนาจศาล ส่วนคำฟ้องของ โจทก์อีกสามรายยังอยู่ระหว่างกระบวนการ พิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผลที่สุดของคดียังไม่อาจทราบ ได้ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจำนวนสำรองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสมใน สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ข้าพเจ้าไม่สามารถ สอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดหนี้สินที่บริษัทฯต้องบันทึกเพิ่มเติมจากการยกเลิกคำสั่ง ให้ฟื้นฟูกิจการดังกล่าว

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถส่งมอบ แท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสองหน่วยงาน ได้ทันตามกำหนดเวลาในสัญญาเนื่องจาก ใต้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในการผลิตแท็บเล็ต ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทย่อยไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดเวลา บริษัทย่อยจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยในปี 2557 คู่สัญญาทั้งสองของบริษัทย่อยได้มี หนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน รวม 148 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้มีหนังสือโต้แย้งการคิดค่าปรับดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ บริษัทย่อยได้กล่าวถึงสาเหตุของการส่งมอบล่าช้าว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ได้เป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา ต่อมาหน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้ฟ้องร้องต่อศาลให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับคิดเป็นทุนทรัพย์เป็น จำนวนเงินรวมประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ทราบผลในขณะนี้ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทย่อย ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีค่าปรับและค่าเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึก ค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจำกัด ขอบเขตโดยสถานการณ์

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.10 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 900 MHz ซึ่งในระหว่างงวด บริษัทย่อยได้ชำระค่าความเสียหายต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว
2. เหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
 - 2.1 การชำระยอดคงค้างจำนวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 8
 - 2.2 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.8
3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.5 เกี่ยวกับการส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจำนวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2559

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

1.4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้ นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น โดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	กลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริษัทนั้น
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)	บริษัทร่วม
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	บริษัทร่วม
กลุ่มโมโน	มีกรรมกรร่วมกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยรายการธุรกิจดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		
	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	
(หน่วย: ล้านบาท)					
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	1,184	1,185	2,368	47,501	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการอื่นรับ	51	41	100	63	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดจากกิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	-	20	6	30	ร้อยละ 2 ต่อปี
ค่าเช่าอุปกรณ์และโครงสร้าง	1,342	1,210	2,651	1,858	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและการบริการ	10	9	19	18	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดจากกิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	14	15	28	29	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดจากกิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและการบริการ	-	1	-	1	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	4	14	17	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดจากกิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		
	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าจัดการรับ	131	128	262	254	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	11	10	21	90	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดจากการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	-	1	2	2	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ บวกร้อยละ 0.5
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	7	15	14	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	72	92	172	142	ร้อยละ 1.8 ถึง 2.0 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	31	23	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)				
บริษัทย่อย	-	-	187	144
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
JASIF	37	34	-	-
รวม	37	34	187	144
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(16)	(16)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	37	34	171	128

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	106	408
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
JASIF	-	3,850	-	-
รวม	-	3,850	106	408
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(6)	(6)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	3,850	100	402
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	817	817	-	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)				
บริษัทย่อย	-	-	711	861
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	2,256	31
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทร่วม				
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	4	4	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	6	6	-	-
กรรมการ	330	-	-	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	340	10	2,256	31
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	12,916	17,638
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินรับล่วงหน้าสำหรับทรัพย์สินที่จะส่งมอบ				
 ในอนาคต - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	2,763	5,131	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	15,977	15,466	-	-

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม				
JASIF	3,850	-	(3,850)	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	30 มิถุนายน 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	100	-	-	100
บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด	302	-	(302)	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	6	-	-	6
รวม	408	-	(302)	106
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6)	-	-	(6)
สุทธิ	402	-	(302)	100

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2558		เพิ่มขึ้น	ลดลง		30 มิถุนายน 2559
	(ตรวจสอบแล้ว)					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย						
บริษัทย่อย						
บริษัท เอเซียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด	-	270	-	-	270	
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	-	400	-	-	400	
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	17,638	3,600	(9,752)		11,486	
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	-	760	-	-	760	
รวม	17,638	5,030	(9,752)		12,916	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ JASIF เป็นจำนวนเงิน 3,850 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับชำระคืนจาก JASIF เต็มจำนวนแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน	
	สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่	
	30 มิถุนายน		30 มิถุนายน		30 มิถุนายน		30 มิถุนายน	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	46	44	92	89	11	10	21	19
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	4	9	9	1	-	2	1
รวม	51	48	101	98	12	10	23	20

ภาวะค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ข้อ 18.4 ข)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	31	23	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,631	3,540	59	61
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	37	34	187	144
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	113	116	9	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)	-	-	711	861
รวม	3,812	3,713	966	1,066
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(736)	(625)	(75)	(77)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,076	3,088	891	989

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างค้ำ
นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9	7	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	22	15	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	-	1	-	-
รวม (หมายเหตุ 2)	31	23	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	146	166	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	162	159	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	121	120	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	136	82	-	-
มากกว่า 12 เดือน	3,066	3,013	59	61
รวม	3,631	3,540	59	61
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(736)	(625)	(59)	(61)
สุทธิ	2,895	2,915	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,926	2,938	-	-

บริษัทขอยกได้โอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าบางส่วนให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ชับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“เจเอสทีซี”) จำนวน 2,518 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากทีโอทียังมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี ดังนั้นเพื่อให้เป็นที่ยุติในเรื่องการชำระส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เจเอสทีซีจึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯมีลูกหนี้อื่นจำนวน 47 ล้านบาท และเงินปันผลค้างรับจำนวน 411 ล้านบาท ซึ่งค้างรับจากเจเอสทีซี และคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาานาน และผลของคำวินิจฉัยอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินของเจเอสทีซี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (“ทีแอลดีที”) ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 10

4. ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) จำนวน 54 ล้านบาท ซึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริษัทย่อยจะได้รับชำระคืนยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นเงินสดในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2558 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเด็ดขาดแล้ว เพื่อความระมัดระวัง บริษัทย่อยจึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้จากทีทีแอนด์ทีเพิ่มจำนวนในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		เงินปันผลรับ			
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
		(ตรวจสอบแล้ว)	2559	2558	2559	2558
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด	1,946	1,946	-	-	-	-
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	1,984	513	7,936	11,039
บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด	1,250	350	-	-	-	-
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด	160	160	-	-	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จำกัด	70	70	-	-	-	-
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็ม จำกัด (มหาชน)	58	58	-	-	-	-
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	100	-	-	-	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	110	110	-	-	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	-	-	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด	46	46	-	-	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	7	7	-	7	-	7
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	-	-	-	-	-	-
	4,559	3,659	1,984	520	7,936	11,046
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(1,199)	(367)				
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	3,360	3,292				

5.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ปัจจุบันเจเอสทีที่อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากสถาบันอนุญาโตตุลาการในเรื่องอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซึ่งเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

5.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด (“แจส โมบาย”) โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของแจส โมบาย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,998,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

ต่อมาในเดือนมกราคม 2559 แจส โมบาย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 465 ล้านหุ้น (เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) และ 1,500 ล้านหุ้น (เรียกชำระแล้วร้อยละ 25) ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาท (500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และ 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25) แจส โมบาย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 ของแจส โมบาย ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000 ล้านบาทเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของแจส โมบาย ลดลงเป็น 5,000 ล้านบาท (500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25) แจส โมบาย ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุน และบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนในแจส โมบาย จากการคืนทุนดังกล่าวในงวดปัจจุบัน

นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ที่แจส โมบาย ได้ถูกริบเงินประกันการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 644 ล้านบาท และถูกเรียกให้รับผิดชอบค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต จำนวน 197 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 18.10 นั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในแจส โมบาย จำนวนรวม 832 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม			
	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์				
อินเทอร์เน็ท จัสมิน	18,178	18,332	7,961	8,747
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเตอร์เน็ท จำกัด	49	49	24	23
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จำกัด	402	402	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,629	18,783	7,985	8,770

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน						
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท จัสมิน	18,178	18,332	-	-	18,178	18,332
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ						
อินเทอร์เน็ท จำกัด	49	49	(33)	(33)	16	16
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จำกัด	402	402	(402)	(402)	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,629	18,783	(435)	(435)	18,194	18,348

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯได้เข้าทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท จัสมิน ("JASIF") จำนวน 1,833 ล้านบาท ("หน่วยลงทุนเริ่มแรก") เป็นจำนวนเงิน 18,332 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด บริษัทฯจะต้องชำระสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยภายในรอบระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทฯจะต้องไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนเริ่มแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF และในช่วงตั้งแต่ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 จะต้องไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนใน JASIF จนทำให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายในครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก JASIF จากการดำเนินงานของรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินประมาณ 806 ล้านบาท

เงินลงทุนใน JASIF ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน	18,332	18,332	18,332	18,332
บวก: ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนสะสม	1,298	797	-	-
หัก: กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนตาม สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ	(9,756)	(9,429)	-	-
หัก: เงินปันผลรับสะสม	(1,759)	(953)	-	-
หัก: เงินคืนทุน	(154)	-	(154)	-
สุทธิ	7,961	8,747	18,178	18,332

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน JASIF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีมูลค่า 19,248 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 16,682 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำไปสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF จำนวน 1,833 ล้านหน่วยไปวางเป็นหลักประกันวงกู้จำนวนดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 19

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	18,958	4
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	3,930	1
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(5)	-
โอนออกระหว่างงวด	(278)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(1,129)	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	21,476	4

ในปี 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“พีเอ”) ได้ซื้ออาคารจัดมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าว บริษัทฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง

8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,241	3,071	-	-
เงินค้ำประกันผลงาน	414	264	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47	62	7	16
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)	10	10	33	31
เงินทรองจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)	-	-	2,223	-
เงินทรองกรรมการ (หมายเหตุ 2)	330	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	464	346	6	2
เงินปันผลค้างจ่าย	890	-	890	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,396	3,753	3,159	49

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที”) มีข้อโต้แย้งกับทีทีเอ็นด์ที เกี่ยวกับการชำระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัวสัญญาใช้เงินและการโอนสิทธิการรับชำระเงินเป็นจำนวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และข้อ 35.4 ในงบการเงินประจำปี 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

9. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)	-	-	12,916	17,638
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	800	-	800	-
รวม	800	-	13,716	17,638

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 800 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว

10. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	815
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(60)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	755

เงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซี จำกัด กำประกันโดยการโอนสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 และกำประกันโดยทีแอลดีที นอกจากนี้ยังมีบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“จัสเทล”) เข้าร่วมรับผิดชอบใช้หนี้อย่างลูกหนี้ร่วม

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส”) กำประกันโดยบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) (“เจทีเอส”) และการโอนสิทธิในการรับชำระหนี้จากยอดหนี้ค้างชำระจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้จำนวนนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว

11. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวนไม่เกิน 3,497.3 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.04 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย (2.04:1) และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญทั้งหมดจำนวน 3,428.4 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้ สิทธิ 5 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 3 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 4.30 บาท และบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ เหลือจำนวน 68.9 ล้านหน่วยทั้งจำนวน

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 มีมติให้ปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยปรับจากราคาการใช้สิทธิเดิม 4.30 บาทต่อหุ้น เป็น 4.098 บาทต่อหุ้น และอัตรา การใช้สิทธิ จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็นใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.049 หุ้น และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยปรับจากราคาการใช้สิทธิเดิม 4.098 บาทต่อหุ้น เป็น 3.904 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญ 1.049 หุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.101 หุ้น

ในระหว่างงวด มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2.0 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2.2 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ด้วย เหตุนี้บริษัทฯ จึงได้แสดงการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นดังกล่าวจำนวน 8.8 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 3,287.5 ล้าน หน่วย

12. ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน

ในเดือนธันวาคม 2558 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 จำนวน 0.1 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 3,566.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,133.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) ในวันที่ 7 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน จำนวน 1,200 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 5.00 บาทต่อหุ้น โดยมีวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทั่วไป ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เป็นจำนวนรวม 1,200 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้นคืน)

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจำนวนแล้ว

13. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคุณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน	
	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	2558
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล	249	229	497	8,771	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก การเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราว	15	(20)	(128)	(3,186)	-	9	(1)	83
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	264	209	369	5,585	-	9	(1)	83

บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด ได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

14. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้ง JASIF บริษัทฯและทริปเปิลที่ได้เข้าทำสัญญากับ JASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุปในสาระสำคัญตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ในงบการเงินประจำปี 2558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทริปเปิลที่ได้นำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF แล้วรวมเป็นจำนวน 928,000 คอร์กิโลเมตร (31 ธันวาคม 2558: 883,000 คอร์กิโลเมตร) จากทั้งหมดจำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตรที่ทริปเปิลที่จะต้องนำส่งให้กับ JASIF

ทริปเปิลที่บันทึกกำไรจากกำไรจากการขายทรัพย์สินเป็นรายการต่างหากไว้ภายใต้ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นจำนวน 871 ล้านบาท และ 982 ล้านบาท ตามลำดับ (2558: จำนวน 637 ล้านบาท และ 26,466 ตามลำดับ) และบริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินเป็นจำนวน 581 ล้านบาท และ 655 ล้านบาท ตามลำดับ (2558: จำนวน 424 ล้านบาท และ 17,645 ตามลำดับ) (หลังจากหักรายการกำไรที่ยังไม่รับรู้เป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯใน JASIF) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2559	2558
ราคาขายทรัพย์สินสุทธิจากเงินรับล่วงหน้าสำหรับทรัพย์สินที่จะส่งมอบในอนาคต	1,184	1,185
ต้นทุนทรัพย์สิน	(94)	(95)
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	1,090	1,090
หัก: ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน	-	(2)
กำไรจากการขายทรัพย์สินก่อนภาษี	1,090	1,088
หัก: สำรองการประกันค่าเช่าของทรัพย์สิน ณ วันส่งมอบ	(395)	(425)
หัก: รายการปรับปรุงสำรองการประกันค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดในงวดปัจจุบัน	198	(4)
หัก: สำรองค่าของอนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง ณ วันส่งมอบ	(22)	(22)
หัก: กำไรที่ยังไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ	(290)	(213)
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้ JASIF	581	424

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2559	2558
ราคาขายทรัพย์สินสุทธิจากเงินรับล่วงหน้าสำหรับทรัพย์สิน ที่จะส่งมอบในอนาคต	2,368	47,501
ต้นทุนทรัพย์สิน	(189)	(2,673)
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	2,179	44,828
หัก: ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน	-	(1,569)
กำไรจากการขายทรัพย์สินก่อนภาษี	2,179	43,259
หัก: สำรองการประกันค่าเช่าของทรัพย์สิน ณ วันส่งมอบ	(784)	(16,247)
หัก: รายการปรับปรุงสำรองการประกันค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลง อัตราคิดลดในงวดปัจจุบัน	(369)	(4)
หัก: สำรองค่าของอนุญาตขาดสายเส้นใยแก้วนำแสง ณ วันส่งมอบ	(44)	(542)
หัก: กำไรที่ยังไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ	(327)	(8,821)
กำไรจากการขายทรัพย์สินให้ JASIF	655	17,645

15. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,023	1,007	6,896	6,995	0.15	0.14
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	361	-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>1,023</u>	<u>1,007</u>	<u>7,257</u>	<u>6,995</u>	0.14	0.14
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,228	719	6,896	6,995	0.32	0.10
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	361	-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>2,228</u>	<u>719</u>	<u>7,257</u>	<u>6,995</u>	0.31	0.10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	จำนวนหุ้นสามัญ					
	กำไรสำหรับงวด		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,108	13,778	7,015	6,995	0.16	1.97
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	102	-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>1,108</u>	<u>13,778</u>	<u>7,117</u>	<u>6,995</u>	0.16	1.97
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
จำนวนหุ้นสามัญ						
กำไรสำหรับงวด		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น		
2559	2558	2559	2558	2559	2558	
(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านหุ้น)	(ล้านหุ้น)	(บาท)	(บาท)	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,929	11,261	7,015	6,995	1.13	1.61
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	102	-		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>7,929</u>	<u>11,261</u>	<u>7,117</u>	<u>6,995</u>	1.11	1.61

16. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงานรายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม											
	ส่วนงานการให้		ส่วนงานจัดหาออกแบบ						การตัดรายการบัญชี		งบการเงินรวม	
	บริการอินเทอร์เน็ต		ส่วนงานการให้บริการ		และวางระบบสื่อสาร		ส่วนงานอื่นๆ		ระหว่างกัน			
	ความเร็วสูง	โครงข่ายโทรคมนาคม	และโทรคมนาคม									
2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	3,569	3,092	233	285	15	9	36	36	-	-	3,853	3,422
รายได้ระหว่างส่วนงาน	18	17	231	267	14	9	43	41	(306)	(334)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	3,587	3,109	464	552	29	18	79	77	(306)	(334)	3,853	3,422
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	1,495	1,305	76	79	8	8	(4)	(11)			1,575	1,381
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											694	586
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน											9	(44)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(250)	(225)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(675)	(595)
ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการ												
ก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่											(197)	-
หนี้สงสัยจะสูญ											(59)	(54)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											251	221
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(49)	(40)
ภาษีเงินได้											(264)	(209)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											(12)	(14)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											1,023	1,007

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม											
	ส่วนงานการให้				ส่วนงานจัดหา ออกแบบ				การตัดรายการบัญชี			
	บริการอินเทอร์เน็ต		ส่วนงานการให้บริการ		และวางระบบสื่อสาร		และโทรคมนาคม		ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	ความเร็วสูง	โครงข่ายโทรคมนาคม	และโทรคมนาคม	และโทรคมนาคม	ส่วนงานอื่นๆ	ระหว่างกัน	งบการเงินรวม					
2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	7,057	6,055	474	566	23	24	72	73	-	-	7,626	6,718
รายได้ระหว่างส่วนงาน	32	34	468	558	21	16	81	77	(602)	(685)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	7,089	6,089	942	1,124	44	40	153	150	(602)	(685)	7,626	6,718
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	2,876	2,925	120	149	12	15	(7)	(15)			3,001	3,074
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											847	17,953
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน											40	(13)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(481)	(433)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(1,337)	(1,157)
ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการ												
ก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่											(840)	-
หนี้สงสัยจะสูญ											(173)	(114)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											502	341
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(97)	(109)
ภาษีเงินได้											(369)	(5,585)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											15	(179)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											1,108	13,778

17. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559	2,140	0.30
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559	890	0.15
รวม		3,030	0.45
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558	10,492*	1.50
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	1,049	0.15
รวม		11,541	1.65

*ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผล มีจำนวน 6,992,879,377 หุ้น หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯจำนวน 142,730,000 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับเป็นนายทะเบียนให้จำนวน 1,785,001 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 10,489 ล้านบาท

18. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

18.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 207 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 94 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์

18.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทยอ่ยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร อุปกรณ์และค่าบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 11 ปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	30 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2558
		(ตรวจสอบแล้ว)
ภายใน 1 ปี	4,345	4,146
1 ถึง 5 ปี	18,039	17,884
มากกว่า 5 ปี	22,624	24,952

18.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

ทริปเปิลมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงและต้องชำระค่าเช่า เงินประกัน รายได้ค่าเช่า และให้บริการต่างๆแก่ JASIF ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 30 ในงบการเงินประจำปี 2558

18.4 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงิน ออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 389 ล้านบาทในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย (31 ธันวาคม 2558: 425 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 10 ล้านบาท)

ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย ธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 3 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและ ต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2558: 22 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา)

18.5 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“ทีเจพี”) ได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดย จะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตาม กำหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไข สัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลาให้กับบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพี เชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานและขอขยายระยะเวลาให้กับบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากเหตุ ของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิด โครงการ ได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ

18.6 ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (“แผนฯ”) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนฯครบถ้วน ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯในวันที่ 14 กันยายน 2549 อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ และให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการบริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น และพบว่าบริษัทฯอาจมีภาระเพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมากที่สุดไม่เกิน 1,343 ล้านบาท โดยจำนวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีขึ้นหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต ทั้งนี้การที่บริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือไม่เพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหนี้อะไรมาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯเชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านั้น

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินรวมห้ารายได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สินทางปัญญา”) เรียกร้องให้บริษัทฯชำระเงินตามสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นเงินจำนวนรวม 526 ล้านบาท 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1,736 ล้านเยนญี่ปุ่น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทียบเท่าจำนวนประมาณ 2,009 ล้านบาท) โดยเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้นจำนวน 1,213 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 796 ล้านบาท บริษัทฯได้ประเมินเงื่อนไขของการบันทึกบัญชีจากเหตุการณ์ใหม่นี้ และเห็นว่าบริษัทฯควรต้องบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาล อย่างไรก็ตามมีโจทก์สองรายที่เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมหลายราย โดยรายหนึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่า น่าจะยังมีความไม่แน่นอนว่า โจทก์ทั้งสองรายดังกล่าวจะได้รับชำระหนี้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างในคำฟ้องหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกประมาณการหนี้สินเฉพาะของโจทก์สามรายซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายเดิมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจำนวน 744 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 336 ล้านบาท) จำนวน 295 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 35 ล้านบาท) ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยใช้มูลหนี้ที่โจทก์ทั้งสามรายยื่นคำฟ้องเป็นพื้นฐาน หักด้วยประมาณการมูลค่าของการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทฯ ได้โต้แย้งในเรื่องเขตอำนาจพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์สองรายออกจากสารบบความชั่วคราวเพื่อรอคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาในเรื่องเขตอำนาจศาล ส่วนคำฟ้องของโจทก์อีกสามรายยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ผลที่สุดของคดียังไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน ผลของคำตัดสินของศาลอาจมีผลต่อการบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว และเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายเนื่องจากศาลฎีกามีได้วินิจฉัยโดยตรงเกี่ยวกับผลของการชำระหนี้ที่ผู้บริหารแผนได้กระทำไปแล้วตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจำนวนสำรองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ หากมีกรณีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมในอนาคตและบริษัทฯ ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ ก็จะพิจารณาทบทวนการบันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหนี้รายดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การบันทึกประมาณการหนี้สินไม่ได้เป็นการรับสภาพหนี้หรือผูกพันบริษัทฯ ให้ต้องจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวแต่อย่างใด

- 18.7 ในปี 2556 เจทีเอสได้ทำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (“แท็บเล็ต”) โซนที่ 4 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสองหน่วยงาน มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 749 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเจทีเอสต้องส่งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่หน่วยงานราชการคู่สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และมีนาคม 2557 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญาทั้งสองได้ตามกำหนดเวลาในสัญญาเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในการผลิตแท็บเล็ต เจทีเอสได้ทำจดหมายแจ้งคู่สัญญาทั้งสองถึงสาเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย หากเจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดเวลา เจทีเอสจะต้องชำระค่าปรับให้แก่คู่สัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ในปี 2557 หน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังเจทีเอสและให้เจทีเอสชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินรวม 148 ล้านบาท นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองดังกล่าวได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อแท็บเล็ตแก่เจทีเอสชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เจทีเอสได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาและหนังสือโต้แย้งการคิดค่าปรับตามสัญญาไปยังคู่สัญญาทั้งสองแล้วโดยกล่าวถึงเหตุผลวิสัยจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวข้างต้นที่เจทีเอสไม่อาจควบคุมได้ เจทีเอสจึงพิจารณาว่าเจทีเอสไม่ต้องจ่ายชำระค่าปรับและค่าเสียหายใดๆ แก่คู่สัญญาทั้งสอง อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้ฟ้องร้องต่อศาลให้เจทีเอสชำระค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ต คิดเป็นทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เจทีเอสไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีค่าปรับและค่าเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด เจทีเอสจึงไม่ได้บันทึกค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี นอกจากนี้ หากเจทีเอสต้องชำระค่าปรับและค่าเสียหายแก่คู่สัญญาดังกล่าว เจทีเอสสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัทคู่สัญญาในประเทศแห่งหนึ่งได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต

18.8 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

ในงวดปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีและข้อพิพาท ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.8 ในงบการเงินประจำปี 2558 ยกเว้น

ชื่อบริษัท	รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โชลูชั่นส์ จำกัด (“ซีซีเอส”)	ซีซีเอสมียอดหนี้ค้างชำระจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาจัดหาระบบบริการลูกค้าและระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้จำนวนประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทียบเท่ากับจำนวนประมาณ 171 ล้านบาท) ยอดหนี้ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่มีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวหาว่าซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวและเรียกร้องให้ซีซีเอสชำระเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของซีซีเอสพิจารณาว่าซีซีเอสไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทีทีแอนด์ที และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซีซีเอสได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดังกล่าว และเสนอข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชำระเงินเป็นจำนวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่เสนอคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำแก้ไขข้อเรียกร้องแย้งของซีซีเอสต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อเรียกร้องแย้งของซีซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ทีชำระเงินจำนวนรวม 528 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในเดือนมิถุนายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดยกคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีและให้ทีทีแอนด์ทีชำระค่าแรงงานที่ค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่ซีซีเอสคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 204 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ทีทีแอนด์ทียื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

ชื่อบริษัท	รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("ทริปเปิลที") และ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ("ทีทีทีไอ")	<p>ทริปเปิลทีและบริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ("ทีทีแอนด์ทีเอสเอส") ได้ถูกทีไอทีฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลจังหวัดทุ่งสงฐานความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 7.4 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสลักลอบนำเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทีไอทีไปใช้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศาลจังหวัดทุ่งสงได้พิพากษายกฟ้อง ทีไอทียื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลจังหวัดทุ่งสง ทีไอทียื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p>ทริปเปิลทีได้รับแจ้งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเรียกร้องให้ทริปเปิลทีชำระค่าบริการวงจรเช่าค้ำชำระตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าเป็นจำนวน 1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมคำเรียกร้องให้ทริปเปิลทีชำระเงินจำนวน 1,496 ล้านบาท และทริปเปิลทีได้ยื่นคำคัดค้านและเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจากการที่ทริปเปิลที ไม่สามารถชำระวงจรถ้าได้ตามสัญญาเป็นจำนวน 3,477 ล้านบาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าทีทีแอนด์ทีปฏิบัติผิดสัญญา ประธานอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดกำหนดค่าปรับและค่าเสียหายที่ทีทีแอนด์ทีต้องชดใช้และค่าบริการวงจรเช่าค้ำชำระที่ทีทีแอนด์ทีมีสิทธิเรียกร้องให้เป็นพัวพันไป ส่วนค่าขออื่นให้ยก และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ทีทีแอนด์ทีได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ศาลแพ่งเสนอเรื่องต่อประธานศาลฎีกาเรื่องเขตอำนาจศาล ซึ่งเมื่อได้ข้อวินิจฉัยแล้วก็จะเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจศาลว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลล้มละลายกลาง พร้อมกันนี้ทนายของทีทีแอนด์ทีแถลงต่อศาลว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดที่ทีทีแอนด์ทีแล้ว จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาในคดีนี้ ศาลจึงมีคำสั่งนัดฟังคำสั่งพร้อมกันในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ต่อมาได้เลื่อนนัดพร้อมกันเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2559</p>

ทริปเปิลทีได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นจำนวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าการชำระจะเสร็จสิ้น โดยกล่าวหาว่า ทริปเปิลทีใช้วงจรเช่าของทีทีแอนด์ทีภายหลังจากที่ทีทีแอนด์ทีได้บอกกล่าวปฏิเสธสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าทริปเปิลทีไม่ได้กระทำละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ทีทีแอนด์ทียื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลจังหวัดนนทบุรี ไม่มีการยื่นฎีกาคดีถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ทริปเปิลทีและทีทีทีไอฟ้องบริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนของทีทีแอนด์ทีในขณะนั้นต่อศาลแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 2,439 ล้านบาท กรณีขัดขวางการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของทริปเปิลทีและทีทีทีไอบนโครงข่ายของทีทีแอนด์ทีตามสัญญาเช่าระหว่างทริปเปิลทีและทีทีแอนด์ที ศาลมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ผลที่สุดของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทสำหรับคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีและทีทีทีไอเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทจึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที โดยผลของคำสั่งดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้หรือจะส่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ดังนั้น สำหรับคดีแพ่งต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของทีทีแอนด์ที ศาลอาจพิจารณาเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเพื่อสอบถามว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งของศาลต่อไปในแต่ละคดี

18.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“เออาร์เอส”) เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบัน เออาร์เอส ยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

18.10 ในเดือนตุลาคม 2558 แจสโมบายได้ยื่นประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 900 MHz (“ใบอนุญาตฯ”) ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งตามเงื่อนไขผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่กสทช.กำหนด พร้อมชำระเงินประกันการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตเป็นเช็คจำนวนเงิน 644 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กสทช.ได้แจ้งว่า แจสโมบายเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตฯ แจสโมบายมีหน้าที่ต้องชำระเงินประมูลสำหรับการได้รับใบอนุญาตฯดังกล่าวในราคา 75,654 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทั้งหมด 4 งวด (สิ้นสุดปี 2562) โดยในแต่ละงวดแจสโมบายจะต้องชำระเงิน พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ ตามระยะเวลาที่กสทช.กำหนด ทั้งนี้เงินประมูลคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชำระ ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการชำระเงินงวดแรก แจสโมบายไม่สามารถนำเงินและหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมามอบให้กับกสทช.ตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตได้ แจสโมบายจึงไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ดังกล่าว และถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาท

อนึ่ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผ่านมาของแจสโมบายตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ข้างต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 แจสโมบายได้รับหนังสือจากกสทช. เพื่อแจ้งเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มเติมจากการริบเงินประกันโดยกสทช. จากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอีกเป็นจำนวน 199 ล้านบาท (คำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ในส่วนของใบอนุญาตที่กลุ่มบริษัทได้รับจากกสทช. นั้นจะ ไม่ได้รับ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้มีข้อกำหนดใดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้น ใบอนุญาตที่กลุ่มบริษัทได้รับจาก กสทช. และใช้ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันนั้นจึงยังมีผลใช้ต่อไป

เพื่อให้ข้อพิพาทยุติไปในขั้นนี้ เจสโบบายจึงได้ดำเนินการชำระค่าเสียหายจำนวน 197 ล้านบาท (คำนวณ ดอกเบี้ยถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) แก่ กสทช. เรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน 2559 เจสโบบายได้บันทึก ตัดรายการเงินประกันการประมูลและบันทึกค่าเสียหายที่ชำระให้แก่ กสทช. แสดงเป็นค่าเสียหายจากการ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวนรวม 841 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า เจสโบบายและกลุ่มบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม จากจำนวนที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว

- 18.11 ในปี 2558 เจทีเอสได้ถูกพนักงานที่เจทีเอสเลิกจ้างฟ้องร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 18 ล้านบาท ในคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของเจทีเอสคาดว่าเจทีเอสจะไม่ได้รับผลเสียหายจาก คดีฟ้องร้องดังกล่าวเนื่องจากเจทีเอสได้จ่ายค่าชดเชยในการเลิกจ้างครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งเป็น จำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ย เป็นรายเดือน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายงวด 6 เดือน จำนวน 10 งวด งวดละ 600 ล้านบาท และ งวดสุดท้ายให้ชำระเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2560 เงินกู้ยืม ดังกล่าว ค้ำประกันโดยบริษัทย่อยสี่แห่ง ใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนใน JASIF ทั้งจำนวน และ โอนสิทธิการรับเงินปันผลจาก JASIF ภายใต้อำนาจให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติ และข้อจำกัด ไว้บางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การดำรงอัตราส่วนการถือหุ้น และการก่อภาระหนี้สิน เป็นต้น

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559